



# CR2Report



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
ฉบับที่ 2 วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561 \*\*\* โทร 0-5373-9133

## รมา.ศธ. มอบของขวัญปีใหม่ แจก HI-Speed Internet ทุกโรงเรียน



นายจรัญ แจ่มมณี ผอ. สพป.เชียงราย เขต 2 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการพิเศษ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบของขวัญให้กับนักเรียน ครูผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2561 ผ่านช่องทาง obec channel โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมา.ศธ. ศ.คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รมช.ศธ. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ร่วมดำเนินรายการ

โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ ได้กล่าวให้พรว่า ครั้งหนึ่ง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวถึงในหลวง ร.9 ว่า ได้สอน 3 ข้อ คือ ให้มองสิ่งที่ฉันทำ จดสิ่งที่ฉันพูด และสรุปสิ่งที่ฉันคิด ซึ่งในหลวง ร.9 คิดตั้ง และอธิบายความ เลย



เทียบกับตอนนี้ว่า มองสิ่งที่ สพฐ. ทำ ซึ่งกำลังจะทำเรื่องอินเทอร์เน็ต จดสิ่งที่ผมพูดอยู่ และสรุปสิ่งที่กระทรวง ศธ. คิด

พวกเราเป็นผู้นำ หัวหน้าครอบครัว ต้องทำแบบนี้ มองสิ่งที่ครูทำ จดสิ่งที่ครูพูด สรุปได้ว่าครูกำลังคิดอะไร นี่คือพรปีใหม่ 2561 จากนั้นเป็นพรของ ศ.คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร รมช.ศธ. ได้ให้พรว่า ได้มีโอกาสถวายงานใกล้ชิดในหลวง ร.9 ตอนเป็นคนแบดคัดณะแพทย์ศาสตร์ รพ.ศิริราช

ตอนที่ท่านประชวนอยู่ที่ รพ.ศิริราช แม้ประชาชนเมื่อพระอาการดีขึ้นก็จะทรงงานอยู่ตลอด ทรงเรียกข้าราชการหลายหน่วยงานมาถวายรายงาน และทรงซักถามราษฎร ผมประทับใจมาตอนที่ท่านรับสั่ง เล่าถึงปัญหาประชาชนทั้งสิ้น ท่านมีแต่ประชาชนอยู่ในพระทัยจริงๆ สิ่งที่พระองค์ท่านแนะนำ คือสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำมาแล้ว ที่พระองค์เสด็จไปทั่วทุกหนแห่ง คือ ต้องการให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนั่นเอง

จึงหยิบพรของในหลวง ร.9 เมื่อปี 2558 เป็นเรื่องพระมหาชนก มี 3 ข้อ คือ ความเพียรเพื่อคน

อื่น สติปัญญาที่เฉียบแหลมคือหน้าที่ของกระทรวง ศธ. สร้างเด็กให้มีปัญญา และต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

นายแพทย์ธีระเกียรติ กล่าวว่า ประเทศไทย 4.0 คือ การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ตอน 1.0 คือ รถจักรไอน้ำ 2.0 คือ เรื่องไฟฟ้า 3.0 คือ คอมพิวเตอร์ 4.0 คือ เน็ตเวิร์ค การเชื่อมโยงทั้งหมด ยุคแรกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตยังไม่มี มีกระทรวง ศธ. มี MOE Net เริ่มวางเครือข่าย เวลาผ่านไป ไม่ใช่ผู้ให้บริการ แต่เป็นผู้จัดหาบริการให้

วิธีแบ่งสรรทรัพยากรที่ดีที่สุดคือ ให้ผู้ใช้เป็นผู้เลือกผู้ให้บริการเอง มี 3 กลุ่มใหญ่ คือ สกอ. วางรากฐานการใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อมมหาวิทยาลัยทั้งหมด Uni Net จ่ายเดือนละ 50 ล้านบาท สำคัญที่สุดของกระทรวง ศธ. ฟรีและดีที่สุด หลายคนบอกว่า MOE Net หาอินเทอร์เน็ตให้บริการมาไม่ค่อยดี ข้อแพ่ง ปีละ 5 ล้านบาท เดือนละ 4 แสนบาท

เทียบกับของ Uni Net มีมหาวิทยาลัยที่ไหน มีโรงเรียนอยู่ไกล ลากสายมา เปลี่ยนเราเตอร์ 8,000 กว่าบาท ใช้ได้ถึง 1 GB ซึ่ง สกอ.ดูแลอยู่ อีก 2 หมื่นโรงเรียนยังไม่มี Uni Net เข้า และในรัฐบาลยุคนี้ จะให้มี Uni Net เข้าถึงโรงเรียนให้หมดทั้งของรัฐและเอกชน 2-3 พันล้านบาท ให้ Uni Net เป็นที่หนึ่งของผู้ให้บริการ

โรงเรียนส่วนใหญ่ใช้ MOE Net ไม่ค่อยได้ ซึ่งใช้งบประมาณไป 2 พันล้านบาท ตกเดือนละ 5,000 บาท อาชีวศึกษาเดือนละ 20,500 บาท กศน.อำเภอส่วนใหญ่ใช้ Uni Net กศน.ตำบล 995 บาท ทำไม่ราคา MOE Net แต่ละที่ไม่เท่ากัน ทำไม่สำนักปลัด ศธ. เดือนละ 4 แสนบาท สพฐ. ทำคอนเฟอเรนซ์ด้วยใช้แค่ 1 แสนบาท

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ตอนลงพื้นที่ที่ จ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนส่วนใหญ่อยู่บนดอย หลายโรงเรียนบอกว่า MOE Net ใช้ไม่ได้ ไซของผู้ให้บริการเอกชนรายอื่น บางโรงเรียนก็ใช้ MOE Net เป็นช่องทางสำรองแทน

นายแพทย์ธีระเกียรติ กล่าวว่า สุดท้ายอย่าให้ใครมาวางแผนให้ท่าน ผมอยากให้ผู้บริหาร 2 หมื่นกว่าคน ได้บริหารจัดการ ใครมี Uni Net แล้วก็ทำให้ได้ ใครไม่มี ผมจะทำให้มีในรัฐบาลนี้ ถ้าเน็ตยังไม่แรงสะใจ ท่านก็ตัดสินใจหาเน็ตเพิ่มเติมของเอกชนได้ เอาเงิน 3 พันล้านบาท จากกระทรวง ศธ. มากระจายให้ทุกโรงเรียน

ตอนนี้ให้ ผอ.เขตรับผิดชอบ ประสานงาน รุกๆ



โรงเรียนใช้อินเทอร์เน็ตก็บาท ความเร็วเท่าใดบ้าง แมแต่ ศธจ. ถือว่าเรื่องนี้เป็น KPI ต้องรู้ใช้ รู้เหลือ รู้ขาด ที่โรงเรียนไหนบ้าง กระทรวงจะไปเสริมงบประมาณ เทคนิค อนุญาตให้จ้างช่างซ่อมดูแลในพื้นที่ได้

เงินไม่ได้เอาไปทำอย่างอื่น เอามาให้โรงเรียนอำนาจอยู่ที่ผู้บริหารโรงเรียน ขณะที่ ศ.คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รมช.ศธ. ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กระทรวง ศธ. จะมีเครือข่าย Uni Net เพียงเครือข่ายเดียว จะขยายให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน ไม่มี MOE Net อีกต่อไปแล้ว โดยให้โรงเรียนไปเข้าผู้ให้บริการเอกชนตามต้องการ ตามความเหมาะสม ของโรงเรียนเล็ก-ใหญ่



ทาง Uni Net จะทำไกดไลน์ให้ตามสเปกของโรงเรียน ให้มหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคมาช่วยจัดระบบดูแลให้ ยกตัวอย่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่ได้เสียเงินค่าเน็ตเลย ใช้ Uni Net 100% มีศักยภาพสูงมาก ต่อไปนี้เราจะมีโครงข่ายเดียวที่จะใช้ให้เต็มศักยภาพ

นายแพทย์ธีระเกียรติ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ให้บริการได้อีก 2 หมื่นโรงเรียนอย่างสบาย คนวางรากฐานเดิมไว้ดีมา โรงเรียนเอกชนก็ให้ใช้ Uni Net ด้วย ส่วนของขวัญปีใหม่ เด็กไทยทุกคนต้องเข้าถึง Hi Speed Internet คือ ไม่ใช่เสิร์จกัน แต่เพียงเริ่มศักราชใหม่

จากนั้นเป็นการสนทนากับหน่วยงานอื่นๆ ก่อนจบรายการ และมีการประชุมพบปะข้าราชการกับผู้บริหารสถานศึกษาลำดับต่อไป คลิปชมรายการพิเศษ <https://youtu.be/7VnWXY106e8?t=30m50s>

จัดทำโดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ โทร 08-1530-8516